

คำกล่าวรายงาน

ของ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ (นางศิริมา ธีระศักดิ์)

ในพิธีเปิดการประชุม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗

ณ ห้องเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)

เรียน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวง
สาธารณสุข และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ทุกท่าน

ปัจจุบัน เป็นที่ตระหนักดีว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความสำคัญต่อเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย นำเสนอผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆขององค์กรผ่านสื่อทุกแขนง โดยเฉพาะสื่อใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทั่วโลก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการดูแลสุขภาพของประชาชน และความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆในภาวะวิกฤตของหน่วยงาน

ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักสารนิเทศ ได้จัดประชุมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงนโยบายและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขลงสู่พื้นที่ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุม ทัวถึง อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในปีนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปของกระทรวงสาธารณสุขในหลายด้าน ทั้งการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข การปรับโครงสร้าง และระบบการทำงานฯ มีการ

แบ่งเขตบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึงแบบไร้รอยต่อ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการในยุคปัจจุบัน

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเป็นองค์กรหลักทางวิชาการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำ **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗** ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาศักยภาพให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และประชาสัมพันธ์จากกรมทุกกรมในส่วนกลาง

การประชุมครั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการ ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๖ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๑ คน ผลจากการประชุมครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบองค์ความรู้ใหม่ ทิศทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการใช้สื่อใหม่เป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งร่วมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ (Good Health Starts Here) ให้ไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุผลสำเร็จ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถลดอัตราการเกิดโรคที่ป้องกันได้

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญ ท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุข(พญ.พรรณพิมล วิปุลากร) กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป...ขอบคุณค่ะ

คำกล่าวเปิด

การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗
ของ

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (พญ.พรรณพิมล วิบุลากร)

ณ ห้องเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ , สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมประชุมฯทุกท่าน

ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗ ในวันนี้ และได้พบกับ “นักประชาสัมพันธ์” จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งประชาสัมพันธ์จากกรมทุกกรมในส่วนกลาง จำนวนกว่า ๑๘๑ คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในการร่วมกันผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขลงสู่การปฏิบัติและถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยต่อไป

นับว่า ท่านทั้งหลายเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการเป็นสื่อกลางถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบัน ที่เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันหมดได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพต่างๆได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น

การปฏิรูประบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพของระบบบริการแบบไร้รอยต่อ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทติยภูมิ และ ตติยภูมิ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน อีกทั้ง **นโยบายสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ (Good Health Starts Here)**ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข...ซึ่งการที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจาก ท่านทั้งหลาย ในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพนี้(Health Literacy) สู่ประชาชน และสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และ ชุมชน (Health Conscious Mind) ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้ระลึกเสมอว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพบ้าง ซึ่งในเบื้องต้นนี้ ดิฉันเห็นว่าจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับพวกเรา...ผู้ที่เป็นตัวแทนของ บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศก่อน จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมโครงการในวันนี้

ดิฉันขอให้ทุกท่านใช้เวลาตลอด ๓ วันนี้ ตักตวงความรู้จากวิทยากรให้ได้มากที่สุด ในประเด็น การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การลดปัญหาหรือ ช่องว่างที่จะทำให้เกิดปัญหา การสื่อสารความเสี่ยงต่างๆ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ประสบการณ์ในการทำงาน ประชาสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถนำกลับไปปรับใช้ในการดำเนินงานของ ตนให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุม “โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗” และขอให้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ ทุกประการ...สวัสดิ์ค่ะ

คำกล่าวปิด

การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗
ของ

ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข
(ทพ.ญ.นัยนา แพร์ศรีสกุล)

ณ ห้องเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (เวลา ๑๒.๐๐ น.)

ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ , และผู้เข้าร่วมประชุมฯทุกท่าน

ดิฉัน รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗ ในวันนี้ ตลอดระยะเวลา ๓ วันของการประชุม ต้องขอขอบพระคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านในส่วนภูมิภาค...จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป และประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง...จากกรมทุกกรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๒ คน ซึ่งเข้ารับการอบรมด้วยความตั้งใจ สนใจ และให้ความร่วมมือต่างๆในกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะได้รับองค์ความรู้อย่างเต็มที่ ในเรื่อง การปฏิรูปและพัฒนาระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข, ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ “สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่” (Good Health Starts Here) ของกระทรวงสาธารณสุข ในปี ๒๕๕๗ , การสื่อสารความเสี่ยง , แนวโน้มการใช้สื่อใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย, การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายออนไลน์สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการประเมินผลโครงการครั้งนี้ มีการประเมินผลการรับรู้ทั้ง Pre-Test / Post-Test พร้อมทั้งประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการครั้งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด โดยค่าคะแนนระดับความพึงพอใจมากที่สุด ๓ อันดับแรก คือ ประเด็นวิทยากร , คณะผู้จัด และเนื้อหาการอบรม

ดิฉัน ในนามกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณคณะกรรมการอบรมครั้งนี้ที่
ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อให้การประชุมประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังว่า
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ต่อยอด พัฒนางานของตนเอง
ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขลงสู่
ประชาชน เพื่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ทำยนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ...ขอบคุณค่ะ
